

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **3756** /BHXH-TST
V/v xử lý kinh phí trùng thẻ bảo hiểm
y tế giai đoạn 2015-2018

Hà Nội, ngày **27** tháng **11** năm 2020

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Triển khai Công văn số 3074/BTC-HCSN ngày 18/3/2019 của Bộ Tài chính về việc rà soát trùng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và Công văn số 8503/BTC-HCSN ngày 14/7/2020 của Bộ Tài chính về việc xử lý kinh phí cấp trùng thẻ BHYT, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã rà soát, tổng hợp số liệu theo hồ sơ do BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH tỉnh) gửi về BHXH Việt Nam kèm theo Công văn của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về số liệu trùng thẻ BHYT giai đoạn 2015-2018 có một số vướng mắc như: báo cáo gộp số liệu trùng thẻ BHYT do BHXH tỉnh tự rà soát và số liệu trùng thẻ theo Kết luận Kiểm toán Nhà nước; báo cáo chưa phân đúng nguồn ngân sách Trung ương (NSTW), ngân sách địa phương (NSDP) hoặc một số UBND tỉnh chưa có báo cáo về số liệu trùng thẻ BHYT.

Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 8503/BTC - HCNS, BHXH Việt Nam đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính, BHXH tỉnh và các đơn vị liên quan thực hiện rà soát, tổng hợp kinh phí trùng thẻ BHYT theo các Kết luận của Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước và kết quả tự rà soát giữa cơ quan BHXH với Sở Tài chính giai đoạn 2015-2018, đảm bảo không trùng lặp số liệu nêu tại các kết luận Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước và kết quả tự rà soát. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh có văn bản kèm theo Phụ lục - Báo cáo tổng hợp trùng thẻ BHYT theo đối tượng năm... (mẫu đính kèm), gửi BHXH Việt Nam trước ngày 15/12/2020 để thực hiện hoàn trả kinh phí theo quy định. Quá thời hạn nêu trên UBND tỉnh không có báo cáo, coi như tỉnh không có số liệu trùng thẻ BHYT.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam rất mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh để triển khai thực hiện kịp thời (Công văn số 3074/BTC-HCSN và Công văn số 8503/BTC-HCSN kèm theo)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- BHXH các tỉnh;
- Vụ TCKT;
- Lưu: VT, TST.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Đình Liệu